

Kính gửi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao CH Séc

Ông Jan Lipavský, cử nhân

bản sao gửi:

Vụ Nhân quyền và chính sách chuyển đổi chính trị, BNG CH Séc

Loretánské náměstí 5 118 00 Praha 1 – Hradčany

Praha, ngày 30. 1. 2024

Về việc: Trả tự do và giúp đỡ nhân đạo cho nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh

Kính thưa ông Bộ trưởng,

Chúng tôi mạn phép tìm đến ông để được trợ giúp về trường hợp bà Nguyễn Thúy Hạnh - nhà hoạt động và bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam, bị bắt ngày 07/04/2021, vì thành lập và điều hành “Quỹ 50K”, nhằm giúp đỡ các gia đình tù nhân lương tâm vượt qua các khó khăn tài chính, trong khi trụ cột gia đình họ bị bỏ tù vì các hoạt động ôn hòa. Ngay sau khi bà Hạnh bị bắt, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc đã đưa ra tuyên bố kêu gọi các cơ quan công quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho bà. Bà Thúy Hạnh bị cáo buộc vi phạm Điều 117 Bộ luật Hình sự về tội “tạo, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu, đồ vật nhằm lật đổ chính quyền nhà nước” và phải đối mặt với bản án đến 20 năm tù. Tuy nhiên, cho đến nay bà vẫn chưa được đưa ra xét xử. Sau một năm bị tạm giam, bà Hạnh bị chuyển đến Viện Pháp Y Tâm thần Trung ương và bị giam giữ tại đây vô thời hạn. Những điều mà bà phải đối mặt trước cũng như trong thời gian tạm giam tại trại giam công an như trầm cảm, căng thẳng mãn tính, sự cô lập về thể chất, cùng với nhiều thiếu thốn đã làm cho sức khỏe của bà xấu đi đáng kể. Trong thời gian bị tạm giữ, bà thậm chí đã định tự tử, nhưng không thành. Cách đây chưa đầy hai tuần, bác sĩ đã chuẩn đoán bà đang mắc bệnh **ung thư cổ tử cung giai đoạn hai**. Việc tiếp tục giam giữ bà Hạnh trong hoàn cảnh hiện tại, thực chất là kết án tử hình cho bà, vì chế độ chăm sóc sức khỏe tù nhân trong nhà tù Việt Nam là vô cùng tệ hại.

Do đó, chúng tôi yêu cầu ông dùng cương vị của mình và đặc biệt là dùng sự hợp tác với các đồng nghiệp từ các nước thành viên EU và các cơ quan EU để triển khai các hoạt động gây áp lực, nhằm yêu cầu chính quyền Việt Nam phải thả bà Hạnh ngay tức khắc, để bà được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết, hòng cứu sống bà. Tiếp nữa, chúng tôi yêu cầu ông đưa ra sáng kiến trong khuôn khổ khối EU, kêu gọi EU viện trợ nhân đạo cho bà Nguyễn Thúy Hạnh thông qua các nước thành viên của mình, tạo điều kiện cho bà **được điều trị và phục hồi trên lãnh thổ của họ**.

Văn Lang là một nhóm xã hội dân sự mà phần đông thành viên là công dân CH Séc, gốc Việt. Các hoạt động của Văn Lang được thực thi với phương châm *Vì một xã hội nhân sự*, nhằm tôn trọng nhân quyền và bảo vệ các giá trị tự do.

Chân thành cảm ơn thời gian và sự quan tâm tới nhân quyền của ông.

Trân trọng,

Ban điều hành Nhóm Văn Lang z.s.

Thông tin về trường hợp Nguyễn Thúy Hạnh:

<https://www.thevietnamese.org/>

<https://www.facebook.com/clovekvtisni/posts/>

<https://www.rfa.org/english/news/vietnam/hanh>